

แบบสรุปตัวชี้วัด (ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์)

ของปศุสัตว์จังหวัด

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	น้ำหนัก ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอบการประเมินครั้งที่/ ค่าเป้าหมาย		หมายเหตุ
๑. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ ปศุสัตว์ตามนโยบาย กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร ▪ โครงการพัฒนาเกษตร กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์ ▪ โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 	๕	๕ โครงการ	๑	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป	กสส
	๕	๕ โครงการ	๒	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ และ การติดตามรายงานผล โครงการ	
๒. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุ สัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้าน ปศุสัตว์)	๓	๑ โครงการ	๑	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐	กสส
	๓	๑ โครงการ	๒	ร้อยละ ๑๐๐ และการติดตาม รายงานผลโครงการ	
๓ .ระดับความสำเร็จของโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒	๑ โครงการ	๑	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐	กสส
	๒	๑ โครงการ	๒	ร้อยละ ๑๐๐ และการติดตาม รายงานผลโครงการ	
๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสม เทียม	๒				สทป.
๕. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์	๓				สพพ.
รวมค่าน้ำหนักตัวชี้วัด	๑๕				

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

ของปศุสัตว์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นำหน้าตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๕

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๕

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามคู่มือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕ โครงการ ได้แก่

▪ **โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่** วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา จำนวน ๕๔ แปลง (พัฒนาแปลงใหม่ ๓๐ แปลง และพัฒนาระบบฟาร์ม GFM ๒๔ แปลง)

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ยะลา และปัตตานี

▪ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น** วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมายเกษตรกรได้รับส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ซีท่าพระ ไก่เขียวห้วยทราย ไก่โคราช หมูดำดอยตุง และหมูน้ำใจ) จำนวน ๕๔ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี ศรีสะเกษ เชียงราย และแพร่

▪ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร** วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกให้กับผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑,๒๐๐ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๒๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ เลย นครพนม ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก อุดรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา พัทลุง และนราธิวาส

▪ **โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน** กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ๗๐๐ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครปฐม และราชบุรี

▪ **โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์** วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวัง โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ฯลฯ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก สมุทรปราการ นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง

(๑) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมปรับระบบ การเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM เป้าหมายแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (แปลงใหญ่ โคเนื้อ กระบือ และโคนม) จำนวน ๑๗ จังหวัด การประเมินแบ่งตามกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
- กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ยะลา และปัตตานี

แปลงใหญ่กลุ่มที่ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM ตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM ตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM ตามเป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๘ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM ตามเป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM ตามเป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๘ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-operation
๒	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ
๓	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์
๔	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์ ภายในเดือน ก.ย. ๖๘
๕	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์ ภายในเดือน ส.ค. ๖๘

หมายเหตุ : จัดเก็บข้อมูลรายได้และรายงานผล

แปลงใหญ่กลุ่มที่ ๒

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒	- มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
๓	- มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
๔	- มีการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๕	- มีการจัดทำแผนงานการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ รอบที่ ๑

หมายเหตุ : พิจารณาผลการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย หลังเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุน
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ GFM และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ: จัดเก็บข้อมูลรายได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมายเกษตรกรได้รับส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ชิวท่าพระ ไก่เขียวห้วยทราย ไก่โคราช หมูดำดอยตุง และหมูน้ำใจ) จำนวน ๕๔ ราย ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี ศรีสะเกษ เชียงราย และแพร่

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่กำหนดตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่กำหนดตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่กำหนดตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่กำหนดตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่กำหนดตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๒	- จัดเก็บข้อมูลรายได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๓	- จัดเก็บข้อมูลรายได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๔	- จัดเก็บข้อมูลรายได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
๕	- จัดเก็บข้อมูลรายได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

(๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๑,๒๐๐ ราย ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน จำนวน ๒๗ จังหวัด การประเมินแบ่งตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒๒ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชัยภูมิ อุตรธานี เลย พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา และพัทลุง

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๘ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- ปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-operation
๒	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ
๓	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์
๔	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์ ภายในเดือน ก.ย. ๖๘
๕	- ปศุสัตว์จังหวัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของเกษตรกร ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กรมปศุสัตว์ ภายในเดือน ส.ค. ๖๘

หมายเหตุ: จัดเก็บข้อมูลรายได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นครพนม ลำพูน พิษณุโลก และนราธิวาส

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒	- มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
๓	- มีการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๔	- มีการจัดทำแผนงานการดำเนินโครงการฯ
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และ รายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๒	- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และ รายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๓	- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘
๔	- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : จัดเก็บข้อมูลรายได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(๔) โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ๗๐๐ ราย ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๐ จังหวัด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม

๑. เป้าหมายเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และนครปฐม

๒. เป้าหมายเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๓ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กลุ่มที่ได้รับงบประมาณงวดที่ ๑ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และราชบุรี

กลุ่มที่ได้รับงบประมาณงวดที่ ๒ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๘ :

เป้าหมายกลุ่มที่ ๑ เกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand)	
ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
๒	คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม และจัดทำข้อมูลเกษตรกร
๓	เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร และเอกสารการเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๔	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- operation
๕	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- operation
เป้าหมายกลุ่มที่ ๒ เกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	
กลุ่มที่ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๑	
๑	ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
๒	คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม และจัดทำข้อมูลเกษตรกร
๓	เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร และเอกสารการเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๔	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- operation

๕	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- operation
กลุ่มที่ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๒	
๑	มีการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒	มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และจัดทำข้อมูลเกษตรกร
๓	มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการบริโภคสินค้าเกษตรกรอินทรีย์
๔	มีการพัฒนาตลาดสีเขียว
๕	จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล รายงานส่งให้สำนักงานปุ๋ยอินทรีย์เขต

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๘ :

เป้าหมายกลุ่มที่ ๑ เกษตรกรเข้าสู่ระบบปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand)	
๑	มีการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อยื่นขอการรับรองปุ๋ยอินทรีย์
๒	มีการจัดทำเอกสารข้อมูลเพื่อขอการรับรองปุ๋ยอินทรีย์
๓	เกษตรกรสามารถยื่นขอการรับรอง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และรายงานให้กรมปุ๋ยอินทรีย์ทราบ
๔	เกษตรกรสามารถยื่นขอการรับรอง ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ และรายงานให้กรมปุ๋ยอินทรีย์ทราบ
๕	เกษตรกรสามารถยื่นขอการรับรอง ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และรายงานให้กรมปุ๋ยอินทรีย์ทราบ
เป้าหมายกลุ่มที่ ๒ เกษตรกรเข้าสู่ระบบปุ๋ยอินทรีย์ การรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	
กลุ่มที่ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๑	
๑	มีการติดตามงานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๒	มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการบริโภคสินค้าเกษตรกรอินทรีย์
๓	มีการพัฒนาตลาดสีเขียว
๔	มีการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลส่งให้สำนักงานปุ๋ยอินทรีย์เขต เพื่อรวบรวมรายงานกรมปุ๋ยอินทรีย์ทราบ
๕	มีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และรายงานให้กรมปุ๋ยอินทรีย์ทราบ
กลุ่มที่ได้รับงบประมาณ งวดที่ ๒	
๑	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์
๒	มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
๓	มีการเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร และเอกสารการใช้เงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๔	มีการเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- Operation
๕	มีการเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ และรายงานในระบบ e- operation

(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

เพื่อให้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) พัฒนาอาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวัง โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ฯลฯ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ๒) มีการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ๓) มีการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุประจำปีของกรมปศุสัตว์ ๔) มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และ ๕) รายงานในระบบปฏิบัติราชการ e-operation

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก สมุทรปราการ นครราชสีมา พิษณุตร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาสาปศุสัตว์
๒	อาสาปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	อาสาปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	อาสาปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๕	อาสาปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการจัดทำแผนคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด
๒	มีการส่งผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ให้ปศุสัตว์เขต
๓	มีการส่งรายชื่ออาสาปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุ
๔	มีการรายงานผลการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ต่อผู้บังคับบัญชา
๕	รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๖๐	๗๕	๖๐
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	๔๔	๔๔	๔๔
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๑,๐๐๐	๙๐๐	๙๐๐
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	๗๒๔	๗๖๐	๗๐๐
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	ราย	๗๗๐	๗๗๐	๗๗๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS
๓. รายงานผลตามแบบฟอร์มของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๔. รายงานการประเมินผลดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ -๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

นายวีระสันติ ประทุมพล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑. แปลงใหญ่ : นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๕

๒. อัตลักษณ์ : นางสาวยุภาภรณ์ หอมทอง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๒๖

๓. ที่ดินทำกิน : นายณรงค์ฤทธิ์ นวลน้อม

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๓

๔. ปศุสัตว์อินทรีย์ : นายสุชล บุญคง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๙๒

๕. อาสาปศุสัตว์ : นายวิสูตร เนื่อนวล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๕

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมายถึง กระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนเกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นศูนย์ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาผ่าน ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอ โดยมีเป้าหมายและกิจกรรม ดังนี้

เป้าหมาย

- พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๘๘๒ ศูนย์
- พัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๘,๘๒๐ ราย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ : เป้าหมาย จำนวน ๘,๘๒๐ ราย

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย
๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
๕	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

- รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
- กำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๘ : เป้าหมาย จำนวน ๘๘๒ ศูนย์

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการ <u>ประเมินเชิงคุณภาพ</u> ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๘๖)
๒	ระดับความสำเร็จของการ <u>สำรวจรายชนิดปศุสัตว์</u> ของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๙๑)
๓	ระดับความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๘ (<u>ข้อมูลด้านรายได้</u>) ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๙๒)
๔	ระดับความสำเร็จของกิจกรรม <u>การคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ</u> (อำเภอละ ๑ ศูนย์) เงินอุดหนุนทั่วไป ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
๕	ระดับความสำเร็จของกิจกรรม <u>การคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด</u>
หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานและการจัดส่งข้อมูลปรากฏในคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘	

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๘๘๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

- กำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
- จัดส่งข้อมูลการประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ปศุสัตว์เขต
- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นายวีระสันติ ประทุมพล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ -๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๒

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชรา บุญทา

นักวิชาการสัตวบาล

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๒

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคู่มือแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
๒. กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
๓. กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
๔. กิจกรรมการถอดบทเรียน ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด, ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Fmart Farmer) และ เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด
๕. กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการวางแผนพัฒนาเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๕	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับจังหวัด ส่งรายงานผลให้ปศุสัตว์เขตพื้นที่
๒	มีการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม SF๑ และ SF๒
๓	มีการสรุปผลการประเมินจากแบบฟอร์ม SF๑ และ SF๒ ลงในแบบฟอร์ม SF๓ เป็นไฟล์ Excel ส่งให้ปศุสัตว์เขต
๔	มีการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด (SFM), ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (YSF), เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมละ ๑ ราย รวม ๓ ราย ตามแบบฟอร์ม SF๔ เป็นไฟล์ Word ให้ปศุสัตว์เขต
๕	รายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ลงในระบบ e-Operation ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เงื่อนไข

๑. การพัฒนาเกษตรกร หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรม ตามเป้าหมายและรายละเอียดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่กำหนดในคู่มือแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. การบันทึกข้อมูลลงระบบ e-Operation ครบทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๓. ปศุสัตว์เขต ส่งไฟล์ตามแบบฟอร์ม SF๓ และ SF๔ ของปศุสัตว์จังหวัด ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ext_farmer@dld.go.th

๔. การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด ปรับลดคะแนนวันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง :

๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) กรมปศุสัตว์
๒. ปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๓

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๓

นางน่องนุช สาสะกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาววิภา ปทุมสันต์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจิตติพร ไชยมงคล

นักวิชาการสัตวบาล

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด :

๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานการให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ โคนม กระบือ และแพะ ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตรวจการตั้งท้องปศุสัตว์จากการผสมเทียม และติดตามลูกปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม

๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานจากกิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมโคบาลบูรพา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อ ข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อ และ ข้อมูลลูกเกิด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) กับ ระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และแพะ (AIDM) ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงาน ๖ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

๔.๑ จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๑๕
๔.๒ จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๑๕
๔.๓ จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๒๐
๔.๔ การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อ ผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อฯ (AIDM)	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๑๕
๔.๕ การบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อ ผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อฯ (AIDM)	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๑๕
๔.๖ การบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อ ผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อฯ (AIDM)	น้ำหนักผลงาน ร้อยละ ๒๐

๔	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบุคคลที่ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ - จำนวนบุคคลที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ - จำนวนบุคคลที่พันธุ์ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ - การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ - การบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ - การบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
๕	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบุคคลที่ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ - จำนวนบุคคลที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ - จำนวนบุคคลที่พันธุ์ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ - การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๔๐ - การบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๔๐ - การบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๔	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ - การบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ - การบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๕	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - การบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๘๐ - การบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๘๐ - การบันทึกข้อมูลลูกเกิดโคเนื้อผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับผลงานในระบบ e-Operation ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

เงื่อนไข :

๑. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ไม่ประเมินตัวชี้วัดกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต เนื่องจากไม่มีแผนการปฏิบัติงานบริการผสมเทียมปศุสัตว์

๒. การประเมินตัวชี้วัด โดยการนำผลการปฏิบัติงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบการพิจารณาจาก ๓ หัวข้อ ดังนี้

๒.๑) บริการผสมเทียมปศุสัตว์

๒.๒) จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม

๒.๓) จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม

๓. ผลการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลผสมเทียม การตั้งท้อง การคลอด โดยนำผลการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อฯ (AIDM) ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๓.๑) จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม (ตัว)

๓.๒) จำนวนโคเนื้อที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม (ตัว)

๓.๓) จำนวนโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม (ตัว)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจาก ระบบ e-Operation		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	ตัว	๒๙๐,๗๙๓	๒๘๘,๑๖๑	๒๘๕,๙๐๙
จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม	ตัว	๑๘๗,๒๘๕	๑๘๘,๘๖๙	๑๘๙,๓๘๗
จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ตัว	๑๗๙,๗๒๐	๒๔๐,๗๔๓	๒๒๗,๖๘๗

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และแพะ (AIDM) ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายภัทรพล สำเร็จดี เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๑-๒๑๑๕

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิจิตร อึ้งพินิจ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๑-๒๑๑๕

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด

ปีงบประมาณ 2568

โดย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :

● เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่นำสัตว์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์เพื่อกระจาย พันธุ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การ คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการทำข้อตกลงในการ ปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมและเทคโนโลยี
- 2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
- 3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เครือข่ายที่ผ่าน การพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)

● ระดับความสำเร็จของการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการดำเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย (เครือข่ายที่ ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2565	2566	2567
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	เครือข่าย	952	931	925

1. สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

1.1) ร้อยละความสำเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบประเมิน และติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (1 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากระดับความสำเร็จเป็นร้อยละของจำนวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

รอบ 1/2568

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย < ร้อยละ 30.00	0.00
2	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 30.00 – 34.99	0.20
3	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.00 – 39.99	0.40
4	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.00 – 44.99	0.80
5	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 45.00 ขึ้นไป	1.00

รอบ 2/2568

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย < ร้อยละ 60.00	0.00
2	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.00 – 69.99	0.20
3	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.00 – 79.99	0.40
4	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.00 – 89.99	0.80
5	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป	1.00

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

1.2) การจัดส่งรายงานการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (2 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ตามแบบฟอร์ม) ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568)

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2568 – กันยายน 2568 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2568)

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานต่อปศุสัตว์จังหวัด	1.00
2	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.40
3	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 70 – 80 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.60
4	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 81 – 90 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.80
5	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 91 ขึ้นไป ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	2.00

หมายเหตุ : ส่งช้ากว่ากำหนด หัก 0.5 คะแนน

: กรณี จังหวัดที่ไม่มีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เนื่องจาก ยกเลิกเครือข่ายฯ ในระหว่างปีงบประมาณ 2568 ทั้งหมด ให้จัดทำหนังสือชี้แจง และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากยกเลิกเครือข่ายฯ ทั้งหมดในรอบการประเมิน 1/2568 ในรอบการประเมิน 2/2568 จะใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (รอบ 1/2568)

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ

1. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
2. รวบรวมจากการส่งรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ที่ส่งมายังสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพจิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิรัชญา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186

2. สำหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (3 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะดำเนินการประเมินผลจากการรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568)

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2568 – กันยายน 2568 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2568)

ครั้งที่ 1/2568

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	<ul style="list-style-type: none">▪ จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ	1.00
2	<ul style="list-style-type: none">▪ ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ▪ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล	1.50
3	<ul style="list-style-type: none">▪ ประสานงานกับหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบในพื้นที่	2.00
4	<ul style="list-style-type: none">▪ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ▪ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	2.50
5	<ul style="list-style-type: none">▪ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต ที่รับผิดชอบ ตามกำหนดเวลา	3.00

ครั้งที่ 2/2568

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	<ul style="list-style-type: none">▪ ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ▪ ประสานงานกับหน่วยงานสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบในพื้นที่▪ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ▪ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	1.00
2	<ul style="list-style-type: none">▪ มีเกษตรกรยื่นแบบเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 เครือข่าย▪ ร่วมตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	1.50
3	<ul style="list-style-type: none">▪ ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ใบสมัครเครือข่ายฯ พร้อมแบบประเมินฯ) เพื่อขออนุมัติเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	2.00
4	<ul style="list-style-type: none">▪ เครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	2.50

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 เครือข่าย ■ รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ ตามกำหนดเวลา 	3.00

หมายเหตุ : ส่งช้ากว่ากำหนด หัก 0.5 คะแนน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. รวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และรอบ 12 เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2568
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (รอบ 12 เดือน)
3. หน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ ได้เพียงช่องทางเดียว คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ breeding9@dld.go.th เท่านั้น

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพจิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิรัชญา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186